



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)
ที่ กท ๐๕๐๔/๑๑๖๓ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการเขต

พร้อมนี้ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอส่งสำเนาหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๕๐๔/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการต่อไป

(นายสุพรวล หนูครองสิน)

รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ: สำนักงานวิทยาศาสตร์และประเมินผล (กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๔๕๕๘ หรือโทร. ๑๕๑๕)

ที่ กท ๐๕๐๔/๑๐๒๓

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๑๕๗

11-๑

เรื่อง รายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ต้นเรื่อง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๔/๕๐๙๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

เชิญปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ นางสาวสุสติ พรหมายน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทน รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่ กท ๐๔๐๐.๒/๓๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเท็จจริง การประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมี พลเอก ชาติชาย ชีวะนพ ทองรองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุม และมี ศปม.กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กอ.รมน. และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีข้อสั่งการจากประธานฯ รายละเอียดดังแนบ

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักงานประชาสัมพันธ์ และสำนักงานเขตทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอานันท์ ชันธิษณ์)
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

- ให้หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ สยป. และ รป. กทม. เสนอ

(นางสุธาทิพย์ ลนเอียด)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ประจำวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องมณีนรีรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑	<p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายการข่าว)</u> รายงานและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้แก่</p> <p>๑. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั่วโลก มีแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังคงรักษามาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มระบาดทั่วโลก</p> <p>๒. เหตุการณ์สำคัญ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตัดสินใจผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ในบางพื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. พื้นที่เฝ้าระวังที่ให้ที่พักออาศัยแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตทวีวัฒนา และเขตดอนเมือง</p> <p>๔. สถานการณ์การชุมนุมที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่</p> <p>๔.๑ กลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติ สภาประชาชนแห่งโลก ชุมนุม ค้างคืน เพื่อเรียกร้องให้สหพันธรัฐรัสเซียยุติการรุกรานสาธารณรัฐยูเครน บริเวณด้านหน้าสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔.๒ กลุ่ม No-NPO Bill จัดกิจกรรมชุมนุมค้างคืน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงผลกำไร พ.ศ. บริเวณหน้าอาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๔.๓ กลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อราษฎร จัดกิจกรรม “ยืน หยุด ชั่งพลังเพลง” บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร</p> <p>๔.๔ กลุ่ม We Volunteer (WeVo) จัดกิจกรรม “ยืน ๑๑๒ คน ๑๑๒ วัน” บริเวณสะพานลอยด้านหน้าสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>๔.๕ กลุ่มทะเลศุคุง ร่วมกับ กลุ่ม ๑๔ ขุนพล คนของราษฎร จัดกิจกรรม “ยืน หยุด ชั่ง” บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</p> <p>๔.๖ กลุ่มพลเมืองได้กลับ จัดกิจกรรม “ยืน หยุด ชั่ง” บริเวณด้านหน้าศาลฎีกา</p> <p>๕. ข้อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) พบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มในทิศทางที่ดี จากข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ รายต่อวัน การติดเชื้อรายจังหวัดลดจำนวนลงต่อเนื่องบางจังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อ ภาครัฐสามารถผ่อนคลามาตรการต่าง ๆ และภาคเศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนได้คล่องตัวมากขึ้น ประชาชนเริ่มกลับมา</p>	<p>ศปม. ศปม.ทบ. ศปม.ทร. ศปม.ทอ. ศปม.ตร. ศปม.มท. กทม. กอ.รมน.</p>

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>ดำเนินชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้ต่อประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ให้ดำรงความเข้มงวดในมาตรการการป้องกันการระบาดและป้องกันตนเองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป</p> <p><u>ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ฝ่ายยุทธการ)</u> รายงานการปฏิบัติของ ศปม. ในห้วงต่อไป ดังนี้</p> <p>๑. ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำกับดูแลการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคกับผู้เดินทางเข้าประเทศในทุกช่องทาง โดยมีการประชาสัมพันธ์และปรับแนวทางการดำเนินการตามที่ ศบค. กำหนด</p> <p>๒. บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการตรวจสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนด หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตักเตือน และสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวตามลำดับ</p> <p>๓. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือประชาชนในการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศและการปรับระดับของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น</p>	
๒	<p><u>การปฏิบัติที่สำคัญของ ศปม. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร</u></p> <p>๑. จัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ศปม. เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาลที่กำหนด สนับสนุนยานพาหนะ ๓ คัน พร้อมพลขับและพลประจำรถให้กับศูนย์เอราวัณ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาลในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. จัดกำลังพล ๒๗ นาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและจัดระเบียบการเข้ารับวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ</p> <p>๓. จัดกำลังพล ๕ นาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนการปฏิบัติของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Analysis Teams: SAT) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เขตบางเขน</p>	
๓	- ไม่มีข้อหารือ/ประสานการปฏิบัติ -	
๔	<p><u>ข้อสั่งการจากประธานในที่ประชุม ดังนี้</u></p> <p>๑. แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะดีขึ้นตามลำดับ แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคงกำหนดให้เป็นโรคระบาดร้ายแรง (Pandemic) จึงจำเป็นต้องคงมาตรการต่อไปอีกระยะหนึ่ง ภายใต้นโยบายเปิดประเทศและการเตรียมเปลี่ยนผ่านไปสู่การประกาศเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งได้มีการออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9</p>	ทุกหน่วยงาน

ระเบียบวาระที่	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหน่วยศึกษาทำความเข้าใจและถือปฏิบัติ โดย ศปก.ศบค. กำหนดประเมินสถานการณ์ในช่วง ๑๐ วันแรกของการดำเนินมาตรการ</p> <p>๒. การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง ขอให้ศึกษาทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ</p> <p>๓. ขอให้ทุกหน่วย ดำรงความเข้มงวดตรวจตราการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน เช่น การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคได้</p> <p>๔. ขอให้ทุกหน่วยศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. ปรับลดการประชุม ศปม. จากเดิมทุกวันอังคารและวันศุกร์ เหลือเพียงวันศุกร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุม ศปก.ศบค. และงดการประชุม ศปม. ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ กำหนดการประชุม ศปม. ครั้งต่อไปในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	